

## THÔNG BÁO

### **Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021**



Ngày 27 tháng 10 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 (theo Giấy mời số 709/GM-UBND ngày 25/10/2021 và Giấy mời số 715/GM-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh).

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngoại vụ; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Xây dựng; Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang, Công ty Điện lực Kiên Giang.

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Rạch Giá, Phú Quốc, An Minh, Châu Thành, Kiên Lương, Giồng Riềng, U Minh Thượng và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp dự trực tuyến tại điểm cầu UBND cấp huyện.

Trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp, ý kiến trao đổi, giải trình của các Sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh xin chia sẻ những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp đã gặp phải trong thời gian qua, nhất là tác động hết sức nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển của các doanh nghiệp và xin ghi nhận tất cả những ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp gửi đến các cơ quan chức năng và UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận 54 kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách..., đã được 22 Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trả lời bằng văn bản, đối thoại trực tuyến tại Hội nghị.

Để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Giao Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt là đối các doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nghiên cứu áp dụng các cơ chế có lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật; có biện pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

2. Đối với các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền và đã được trả lời bằng văn bản, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương phải khẩn trương tổ chức thực hiện, có văn bản thông tin kết quả giải quyết cho doanh nghiệp và gửi về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang để tổng hợp, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm và gửi Sở Thông tin và Truyền thông công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các doanh nghiệp được biết, theo dõi. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì tham mưu UBND tỉnh giải quyết và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền của tỉnh thì ghi nhận, tham mưu UBND tỉnh (thông qua Trung tâm) báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến xử lý.

3. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết kiến nghị của các Sở, ban, ngành và địa phương hàng tháng, hàng quý.

4. Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín, Tổ phó Thường trực Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh tiếp tục làm việc trực tiếp và chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương giải quyết các kiến nghị để kịp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

5. Đề nghị các cơ quan thuế, tài chính phối hợp với các địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện công khai, kịp thời các chính sách hỗ trợ, miễn giảm thuế, phí theo chủ trương của Chính phủ để đồng hành, chia sẻ khó khăn một cách thực chất với các doanh nghiệp.

6. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng linh hoạt giải quyết các trường hợp vay vốn, giãn nợ, đảm bảo nguồn cung tín dụng với điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ cho doanh nghiệp tái sản xuất, phục hồi đầu tư, kinh doanh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đến các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tmchau, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đặng Vũ Bằng**